

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) / กระทรวงการต่างประเทศ

สถานะข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

นำเข้าข้อมูลโดย กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Republic of the Philippines



เมืองหลวง
ที่ตั้ง

กรุงมะนิลา
ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้
ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

พื้นที่

๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นดิน ๒๙๘,๑๗๐ ตารางกิโลเมตร
(ประมาณร้อยละ ๖๐ ของไทย) พื้นน้ำ ๑,๘๓๐ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย หมู่เกาะลูซอน หมู่เกาะวิซายาส์ และหมู่
เกาะมินดาเนา มีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น จำนวน ๒๑ ลูก

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศแบบเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ ๒๖-๒๗ องศา
เซลเซียส มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายน -

ประชากร

๑๑๐.๑๕ ล้านคน (พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เชื้อชาติ Tagalog ร้อยละ
๒๔.๔, Bisaya/Binisaya ร้อยละ ๑๑.๔, Cebuano ร้อยละ ๙.๙
Ilocano ร้อยละ ๘.๘, Hiligaynon/Ilonggo ร้อยละ ๘.๔,
Bicol/Bicol ร้อยละ ๖.๘, Waray ร้อยละ ๔, ชนพื้นเมืองอื่น ๆ
ร้อยละ ๒๖.๑

ศาสนา

โรมันคาทอลิก ร้อยละ ๘๐.๙ มุสลิม ร้อยละ ๕ Evangelical ร้อยละ ๒.๘
Iglesia ni Kristo ร้อยละ ๒.๓ คริสต์นิกายอื่น ๆ ร้อยละ ๔.๕ ศาสนาอื่น ๆ
ร้อยละ ๑.๘ ไม่ระบุ ร้อยละ ๐.๖ ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ ๐.๑

ภาษา ฟิลิปปิน และอังกฤษเป็นภาษาราชการ และภาษาถิ่นที่ใช้กันทั่วไปอีก ๘ ภาษา ได้แก่ Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon หรือ Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, Pangasinan

วันชาติ ๑๒ มิถุนายน

การเมืองการปกครอง

ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ยึดมั่นในค่านิยมและความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน โดยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๖ ปี

ฟิลิปปินส์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๗ เขต (region) ๘๐ จังหวัด (province) และ ๑๒๐ เมือง (city) โดยแบ่งการปกครองย่อยออกเป็น ๑,๔๙๙ เทศบาล (municipality) และ ๔๑,๘๖๙ บารังไก (barangay) ซึ่งเทียบเท่าตำบลหรือหมู่บ้าน

ฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนผ่านทางทางการเมืองที่สำคัญ โดยได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งนายโรดริโก โรอา ดูแตร์เต อดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา จากพรรค PDP-Laban ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ โดยได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด ๑๕,๘๒๙,๐๕๙ เสียง ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ และนางเลนี โรบริโด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรค Liberal Party (LP) ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดี โดยได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจะหมดวาระในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูต รวมทั้งควบคุมฝ่ายบริหาร กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แต่ไม่มีอำนาจในการยุบสภา

ประธานาธิบดี นายโรดริโก โรอา ดูแตร์เต (H.E. Mr. Rodrigo Roa Duterte)

ฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่พิจารณากฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ ให้ความเห็นชอบงบประมาณและภาษี รวมถึงพิจารณาการปลดประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง

รัฐสภาฟิลิปปินส์ เป็นระบบสองสภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนสมาชิก ๓๐๔ คน เป็นชาย ๒๑๙ คน หญิง ๘๕ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ส่วนวุฒิสภามีจำนวนสมาชิก ๒๔ คน เป็นชาย ๑๗ คน หญิง ๗ คน เป็นการเลือกตั้งแบบใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ใช้เสียงข้างมากปกติเป็นเกณฑ์ได้รับการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี โดยทุก ๓ ปี จะมีการเลือกตั้งสมาชิกใหม่จำนวนกึ่งหนึ่ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร H.E. Mr. Lord Allan Jay Q. Velasco (เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ประธานวุฒิสภา H.E. Mr. Vincente C. Sotto III (เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลสูง ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น โดยศาลชั้นต้นแบ่งเป็นระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค ส่วนศาลสูง ประกอบด้วย ประธานศาลสูงและผู้พิพากษาศาลสูง ๑๔ คน ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีและผ่านการลงมติจากรัฐสภา มีหน้าที่พิจารณาคดีการเมือง รวมถึงคดีที่มีความสำคัญระดับประเทศ เช่น การสั่งปลดประธานาธิบดี หรือการระงับใช้กฎอัยการศึก

ข้อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๖๑)

ฟิลิปปินส์มีระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทย คือ เป็นประเทศเกษตรกรรม โดยประชากรร้อยละ ๖๐ ประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ตาม สภาภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้อย โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันไดในบริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากร

ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพในต่างประเทศ จึงพึ่งพารายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)	๓๓๒,๘๔๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี	๓,๑๐๒ เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ ๖.๒
อัตราการว่างงาน	ร้อยละ ๕.๔
อัตราเงินเฟ้อ	ร้อยละ ๔.๙
ผลผลิตทางการเกษตร	อ้อย มะพร้าว ข้าว ข้าวโพด ถั่วฝักยาว มันสำปะหลัง สับปะรด มะม่วง ปลา สัตว์ปีก ปศุสัตว์
อุตสาหกรรม	ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูปอาหาร น้ำมันปิโตรเลียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ	ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การขนส่ง เสื้อผ้า สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ทองแดง ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม น้ำมันมะพร้าว
สินค้านำเข้าที่สำคัญ	ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การขนส่ง น้ำมันดิบ พลาสติก เหล็ก
ตลาดส่งออกที่สำคัญ	ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง สิงคโปร์ เยอรมนี เกาหลีใต้
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ	จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สกุลเงิน	เปโซ โดย ๑ เปโซ ประมาณ ๐.๖๒ บาท (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/นโยบายเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์

ระยะสั้น เร่งแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ปรับกฎระเบียบให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งพัฒนาธุรกิจบริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจทั่วประเทศ

ระยะกลาง ปฏิรูปนโยบายภาษี เพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพิ่มการลงทุนภายในประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ระยะยาว ลดความยากจนและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อกระจายความมั่งคั่ง

แนวโน้มเศรษฐกิจฟิลิปปินส์

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยประธานาธิบดีดูแตร์เต ได้รับชนะด้วยนโยบายหาเสียงเรื่องการปราบอาชญากรรมด้วยความรุนแรงและการแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งประธานาธิบดีดูแตร์เต มีนโยบายสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อกระจายรายได้และสร้างงานให้กับประชาชนในชนบท รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

ในปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตในอัตราสูงถึงร้อยละ ๖.๒ เนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคบริการ โดยเฉพาะการจ้างทำกระบวนการธุรกิจ (business process outsourcing : BPO) สาขา call center และได้มีการเร่งสร้างเมืองใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม BPO ซึ่งจะเป็นแรงดึงดูดให้คนฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างแดนกลับมาทำงานในประเทศ และอยู่อาศัยในเมืองใหม่ที่จะเป็นเขตธุรกิจที่สำคัญ

ชนชั้นกลางในฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวมากและมีกำลังซื้อมากขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาของเมือง ส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าบางชนิดเพิ่มตามไปด้วย เช่น รถยนต์ ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป เครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายที่สำคัญในการส่งออกสินค้าและบริการไปยังฟิลิปปินส์ ได้แก่

๑. กฎระเบียบซึ่งยังมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งการขอใบอนุญาตใช้เวลาานาน โดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องสำอาง

๒. ระบบโลจิสติกส์ที่ยังคงไม่เสถียร เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ

๓. โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศยังมีข้อจำกัด เช่น ท่าเรือมะนิลาที่มีความแออัดมาก

ความท้าทายด้านเศรษฐกิจ

ประธานาธิบดีดูแตร์เต ได้ประกาศแนวนโยบายเศรษฐกิจ ๑๐ ประการของรัฐบาล ได้แก่

๑. ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลอาคิโนที่ได้วางรากฐานไว้

๒. เร่งรัดการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

๓. ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

๔. พัฒนาภาคการเกษตร

๕. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดิน

๖. พัฒนาศักยภาพโดยส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข

๗. ปรับปรุงระบบภาษีเงินได้ให้เป็นระบบที่ก้าวหน้ามากกว่าปัจจุบันโดยคำนึงถึงอัตราเงินเพื่อและปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

๘. ขยายและปรับปรุงโครงการให้สวัสดิการทางการเงินอย่างมีเงื่อนไขสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย

๙. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทุกภาคส่วน

๑๐. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวและสุขภาพอนามัย การเจริญพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและการวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับทางบวกจากภาคธุรกิจภายในและต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ไทย- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๙๒ (ครบรอบ ๗๑ ปี ในปี ๒๕๖๓) เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาคนปัจจุบัน คือนายวศิน เรืองประทีปแสง

ส่วนฝ่ายฟิลิปปินส์ Ms. Mary Anne A. Padua อัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนและกงสุลใหญ่ รักษาการ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

ฟิลิปปินส์เป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่ของไทย ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ ดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ยังคงขาดพลวัตและปฏิสัมพันธ์ทางความสัมพันธ์ในเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ไทยและฟิลิปปินส์เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Treaty Organization - SEATO) และอาเซียน และเป็นแนวร่วมในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากมีทัศนคติและแนวคิดคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาธิปไตยและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ ที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation - JCBC) จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๖

ไทยและฟิลิปปินส์ต่างสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางอาเซียนในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน เป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับอาเซียน และฟิลิปปินส์กับไทยในช่วงที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน

ไทยและฟิลิปปินส์มีความร่วมมือที่ดีในการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนผู้สมัครของกันและกันในเวทีระหว่างประเทศและสนับสนุนความร่วมมือด้านการเสวนาระหว่างศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ด้านการเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒

ฟิลิปปินส์มีมูลค่าการลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ ๔ ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

มูลค่าการค้ารวม	๓๑๕,๓๖๗.๑๔	ล้านบาท
มูลค่าการส่งออก	๒๑๔,๒๒๓.๘๘	ล้านบาท
มูลค่าการนำเข้า	๑๐๑,๑๔๓.๒๕	ล้านบาท
ไทยได้เปรียบดุลการค้า	๑๑๓,๐๒๐.๖๓	ล้านบาท

สินค้าที่ไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ข้าว เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือทางวิชาการ การเกษตร และการศึกษา

ไทยและฟิลิปปินส์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านวิชาการ ไทยและฟิลิปปินส์มีความร่วมมือทางการศึกษาที่ใกล้ชิด โดยครูสอนภาษาอังกฤษชาวฟิลิปปินส์ได้มีบทบาทด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาไทย และมีการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่โรงเรียนน้องของทั้งสองประเทศ ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคีเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยฟิลิปปินส์สนใจที่จะดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลไกความร่วมมือระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์

๑. การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral Cooperation – JCBC)

๒. การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ฟิลิปปินส์ด้านความร่วมมือทางทหาร (Joint Committee on Military Cooperation: JCMC)

๓. การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – ฟิลิปปินส์

การแลกเปลี่ยนการเยือนที่สำคัญ

ฝ่ายไทย

พระราชวงศ์

๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนฟิลิปปินส์เพื่อทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รัฐบาล

ฝ่ายไทย

๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา

ฝ่ายฟิลิปปินส์

- ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ - นายโรดรีโก โรอา คูแตรเต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ - นายโรดรีโก โรอา คูแตรเต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ณ กรุงเทพมหานคร

ที่มา

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html>
<http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThSummary>
<https://eastasiawatchinth.com/th/information/11/>
 ฐานข้อมูล กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐสภา

ฝ่ายไทย

- ๒๓ เมษายน - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒ - นายบุญแห่ง ทองสวัสดิ์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม ๗ คน เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐ- เกาหลีอย่างเป็นทางการ
- ๑๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๒ - นายวรรณ ชันชื้อ ประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๒๘ คน เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ
- ๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - ศาสตราจารย์มารุต บุณนาค ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน- ราษฎรและคณะรวม ๑๕ คน เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียน (AIPO) โดยประธานรัฐสภา ได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการจัดตั้งชมรมสมาชิกรัฐสภา ฟิลิปปินส์-ไทย ร่วมกับนายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภา ผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์
- ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๔๐ - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย รวม ๑๗ คนเดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่าง ทางการ
- ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ - นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะรวม ๗ คน เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
- ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ - พลเอกธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกรัฐสภาและ ข้าราชการสำนักเลขาธิการวุฒิสภา เดินทางเยือนสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ

๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-ฟิลิปปินส์ และคณะ ๙ คน เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ

ฝ่ายฟิลิปปินส์

๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗

- นายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย

๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑

- นาย Manuel B. Villar, Jr. ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้ร่วมเดินทางมากับคณะของประธานาธิบดี Joseph Ejercito Estrada ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

- นาย Alfredo Abelardo Benitez สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งคณะผู้แทนจากคณะกรรมการควบคุมน้ำตาลแห่งชาติฟิลิปปินส์รวม ๑๖ คนเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย

การเดินทางเข้าร่วมการประชุม

ฝ่ายไทย

๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๔๒

- นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะเดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการและสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๒๘ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๔๖

- นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมาชิกรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ ๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๔๘

- นายเจริญ คันธวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ จำนวน ๕ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม SEAPAC ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๔๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๖ ประเทศ เข้าร่วมประชุม คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นประเทศสมาชิกผู้ตั้งองค์กร SEAPAC

๒ - ๕ เมษายน ๒๕๕๘

- นายโกศล พลกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางไปประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๑๒ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะ ๑๖ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติ เพื่อการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ (The 5th Global Conference of Parliamentarians against Corruption: GOPAC) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

- ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ - ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะผู้แทน AIPA และผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - พลอากาศเอกชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ - ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- ฝ่ายฟิลิปปินส์**
- ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ - นายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เดินทางมาร่วมประชุมพรรคการเมืองเอเชีย ครั้งที่ ๒ (International Conference of Asian Political Parties- ICAPP) ณ กรุงเทพมหานคร
- ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - นายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ ๖ (The sixth General Assembly of the Association of Asian Parliaments for Peace – AAPP) ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ - นายโพรสเพอโร ซี. โนกราเลส ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๐
- ๒๗ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๓ - นาย Pimentel Aguilino สมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งคณะรวม ๑๔ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union - IPU) ครั้งที่ ๑๒๒ ณ กรุงเทพฯ
- ๓๐ เมษายน-๓ กันยายน ๒๕๕๕ - นาย Victor F. Ortega สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณะ รวม ๒ คน เดินทางเข้าร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร
- ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - นาย Ferdinand L. Hernandez รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณะรวม ๓ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร
- ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ - นาย Robert Ace III Barbers สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณะรวม ๕ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
- ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ - นายรานีโอ เอนริเกซ อะบู รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน

๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมัชชารัฐสภาอาเซียน และการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชา
รัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ณ กรุงเทพมหานคร
- นายรานีโอ เอนริเกซ อะบู รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงเทพมหานคร

ที่มา

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html>
<http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThSummary>
<https://eastasiawatchinth.com/th/information/11/>

ฐานข้อมูล กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาไทย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาฟิลิปปินส์อยู่ในระดับดี นอกจากนี้ รัฐสภาไทยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐสภาของทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ดังนี้

ฝ่ายไทย

- ๒๓ เมษายน - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒ - นายบุญเที่ยง ทองสวัสดิ์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะรวม ๗ คน เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ
- ๑๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๒ - นายวรรณ ชันชื้อ ประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๒๘ คน เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ
- ๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - ศาสตราจารย์มารุต บุณนาค ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรวม ๑๕ คน เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสมาชิกองค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ในการนี้ ประธานรัฐสภาได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการจัดตั้งชมรมสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ร่วมกับนายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์
- ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๔๐ - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย รวม ๑๗ คนเดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ
- ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ - นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะรวม ๗ คน เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
- ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ - พลเอกธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักเลขาธิการวุฒิสภา เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ
- ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ และคณะ ๙ คน เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ

ฝ่ายฟิลิปปินส์

- ๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ - นายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย

๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

- นาย Manuel B. Villar, Jr. ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้ร่วมเดินทางมากับคณะของประธานาธิบดี Joseph Ejercito Estrada ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

- นาย Alfredo Abelardo Benitez สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งคณะผู้แทนจากคณะกรรมการการควบคุมน้ำตาลแห่งชาติฟิลิปปินส์รวม ๑๖ คนเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย

นอกจากนี้ รัฐสภาไทยและรัฐสภาฟิลิปปินส์ ยังมีความสัมพันธ์กันในระดับพหุภาคีในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Parliamentarians' Union: APPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly: APA) และการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum: APPF) ร่วมกันด้วย ฉะนั้น การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ฝ่ายไทย

๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๒

- นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะเดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการและสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๒๘ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๕๖

- นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมาชิกรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ ๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๘

- นายเจริญ คันธวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ จำนวน ๕ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม SEAPAC ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๖ ประเทศ เข้าร่วมประชุม คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นประเทศสมาชิกผู้ตั้งองค์กร SEAPAC

๒ - ๕ เมษายน ๒๕๕๘

- นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางไปประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๑๒ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะ ๑๖ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติ เพื่อการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ (The 5th Global Conference of Parliamentarians against Corruption: GOPAC) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

- ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการ

๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐	<p>ประชุมระหว่างคณะผู้แทน AIPA และผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</p> <p>- พลอากาศเอกชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</p>
๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐	<p>- ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</p>
ฝ่ายฟิลิปปินส์	
๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕	<p>- นายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เดินทางมาร่วมประชุมพรรคการเมืองเอเชีย ครั้งที่ ๒ (International Conference of Asian Political Parties- ICAPP) ณ กรุงเทพมหานคร</p>
๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘	<p>- นายโฮเซ เดอ เวเนเซีย จูเนียร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ ๖ (The sixth General Assembly of the Association of Asian Parliaments for Peace – AAPP) ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี</p>
๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒	<p>- นายโพรสเพอโร ซี. โนกราเลส ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๐</p>
๒๗ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๓	<p>- นาย Pimentel Aguilino สมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งคณะรวม ๑๔ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union - IPU) ครั้งที่ ๑๒๒ ณ กรุงเทพฯ</p>
๓๐ เมษายน-๓ กันยายน ๒๕๕๕	<p>- นาย Victor F. Ortega สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งคณะรวม ๒ คน เดินทางเข้าร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร</p>
๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	<p>- นาย Ferdinand L. Hernandez รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมคณะรวม ๓ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร</p>
๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	<p>- นาย Robert Ace III Barbers สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ พร้อมคณะรวม ๕ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒	<p>- นายรานีโอ เอนริเกซ อะบู รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน และการหารือระหว่างคณะผู้แทนสมัชชา</p>

๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

รัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน (AIPA-ASEAN Interface) ใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ณ กรุงเทพมหานคร
- นายรานีโอ เอนริเกซ อะบู รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงเทพมหานคร

รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ชื่อของรัฐสภา	สภาองเกรส (Congress)
ระบบสภา	สองสภา (Bicameral)
สภาที่หนึ่ง	สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives/Kapulungan Ng Mga Kinatawan)
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน	๓๐๔ คน เป็นชาย ๒๑๙ คน เป็นหญิง ๘๕ คน (ร้อยละ ๒๗.๙๖)
ระบบการเลือกตั้ง	สมาชิกมีที่มา ๒ ทาง คือ <ul style="list-style-type: none">- สมาชิกจำนวน ๒๔๓ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมีผู้แทนได้หนึ่งคน โดยใช้เสียงข้างมาก- สมาชิกจำนวน ๖๑ คน มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองถูกเสนอโดยชนพื้นเมืองที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มศาสนาหรือชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้ พรรคที่จะได้รับเลือกจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๒ ของคะแนนเสียงทั้งหมด โดยแต่ละพรรคจะมีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน ๓ คน
อายุของสภา	๓ ปี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	H.E. Lord Allan Jay Q. Velasco (เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(Speaker of the House of Representatives)	
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	Mr. Mark Llandro L. Mendoza (เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
การเลือกตั้งล่าสุด	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙)
การเลือกตั้งครั้งต่อไป	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)
ผลการเลือกตั้ง	

พรรคการเมือง	จำนวน (ที่นั่ง)
แบ่งเขต	๒๔๓
๑. PDP-Laban	๘๔
๒. Nacionalista Party (NP)	๔๒
๓. Nationalist People's Coalition (NPC)	๓๖
๔. National Unity Party (NUP)	๒๕
๕. Lakas	๑๑
๖. Liberal Party (LP)	๑๘
๗. others	๒๗
บัญชีรายชื่อ	๖๑
รวม	๓๐๔

สภาที่สอง	วุฒิสภา (Senate/Senado)
จำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ	๒๔ คน
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน	๒๔ คน เป็นชาย ๑๗ คน หญิง ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๓)
ระบบการเลือกตั้ง	เป็นการเลือกตั้งแบบใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ใช้เสียงข้างมาก

<u>อายุของสภา</u>	ปกติเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการเลือกตั้ง ๖ ปี โดยทุก ๓ ปี จะมีการเลือกตั้งสมาชิกใหม่จำนวนกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ สมาชิกแต่ละคนดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ วาระ (๖ ปี)
<u>ประธานวุฒิสภา</u> <u>(President of the Senate)</u>	H.E. Mr. Vincente C. Sotto III (เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
<u>เลขาธิการวุฒิสภา</u>	Ms. Myra Marie D. Villarica (เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
<u>การเลือกตั้งครั้งล่าสุด</u>	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เป็นการเลือกตั้งสมาชิกใหม่จำนวนกึ่งหนึ่ง)
<u>การเลือกตั้งครั้งต่อไป</u>	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)

ผลการเลือกตั้ง เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เป็นการเลือกตั้งสมาชิกใหม่จำนวนกึ่งหนึ่ง)

พรรคการเมือง	จำนวน (ที่นั่ง)
๑. Partido Demokratiko Pilipino-Laban (PDP-Laban)	๔
๒. Nacionalista Party (NP)	๓
๓. Laban ng Demokratikong Pilipino	๑
๔. Nationalist People's Coalition (NPC)	๑
๕. Lakas	๑
๖. United Nationalist Alliance (UNA)	๑
๗. Independents	๑
รวม	๑๒

ที่มา https://data.ipu.org/content/philippines?chamber_id=13493

https://data.ipu.org/content/philippines?chamber_id=13494